

องค์การบริหารส่วนตำบล  
 สำนักปลัด  
 กองคลัง  
ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๖๒๓  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่ ๑๑๓๖  
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  
ถนนสีปรี นม. ๓๐๑๕๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอปักธงชัย ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๕๒๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๗๓๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ  
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่อำเภอปักธงชัย ได้แจ้งการเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นำเข้าและบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

อำเภอปักธงชัยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดสรร งบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดและที่รับผิดชอบภารกิจ การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาสังกัดอื่น ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล นักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในฐานข้อมูลนักเรียน หรือเด็กเล็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียน หรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) อย่างเคร่งครัด

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบภารกิจการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา เพื่ออุดหนุนสถานศึกษาสังกัดอื่น แจ้งสถานศึกษาดังกล่าวจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนพร้อมรายชื่อ ตามแบบรับรอง รายชื่อนักเรียนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตรวจสอบจำนวนนักเรียนก่อนการบันทึกในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ของสถานศึกษาสังกัดอื่น กรณีที่มีการประกาศ ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ให้แจ้งประกาศดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกครั้ง และให้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นเลขศูนย์ (เลขอารบิก) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เนื่องจากฐานข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก เป็นข้อมูลสำคัญต่อการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอาหาร.เสริม (นม) และอาหารกลางวัน จึงให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการยืนยันข้อมูล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้ฐานข้อมูลนี้ในการจัดสรรงบประมาณและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ชินดี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ศึกษาราชการแทน  
นายอำเภอปักธงชัย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. / โทรสาร ๐ ๔๔๔๔ ๑๖๔๒